



เกาะติด

4PW

ฉบับที่  
๒ ๒๕๖๑



สำนักงานคณะกรรมการ  
สุขภาพแห่งชาติ

## ต้น ๒ ระเบียบวาระสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ อนุกรรมการวิชาการเห็นชอบ โจ่ง คจ.สช. พิจารณา



การหารือคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๒ เห็นชอบนำเสนอ  
ระเบียบวาระ “Health Literacy - Public Space” สู่การพิจารณา  
ของ คจ.สช. พร้อมระดมความคิดเห็นเข้มข้นกำหนดธีมหลักในการจัดงาน  
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒

หลังจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการนัดแรก เมื่อต้นเดือน  
มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นพ้องร่วมกันที่จะดำเนินการวางกรอบคิดหรือธีม  
(Theme) การจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ควบคู่ไปกับการ  
จัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมอบหมาย  
ให้ **ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ** ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  
ในฐานะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ นั่งหัวโต๊ะพูดคุยวงเล็ก  
เพื่อแสวงหาศักยภาพและธีมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒

ชาญเชาวน์ได้รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ  
วิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตอนหนึ่งว่า  
ที่ประชุมได้จับสถานการณ์สุขภาพของประเทศจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ

๒๐ ปี และแผนปฏิรูปประเทศ โดยพบ ๓ จุดเน้น ประกอบด้วย ๑.พัฒนา  
ให้คนเป็นศูนย์กลาง ๒.ความเสมอภาคทางสังคม ๓.ระบบบริหารจัดการ  
ภาครัฐ รวมถึงสถานการณ์สำคัญด้านสุขภาพต่างๆ นำมาซึ่งข้อสรุป  
เบื้องต้นของธีมนานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ นั่นคือ “ปฏิรูป  
ประเทศสู่สังคมเข้มแข็ง : ปรับสมดุลระบบสุขภาพ”

ภายหลังการนำเสนอ คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันอภิปรายอย่าง  
เข้มข้นและนำเสนอความคิดเห็นหลากหลาย ทั้งต่อยอดความคิดจากธีม  
ที่เสนอ กำหนดนิยามศัพท์ใหม่ เพื่อให้ได้ธีมที่สอดคล้องกับสถานการณ์  
และครอบคลุมอย่างแท้จริง

**รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์** ประธานอนุกรรมการฯ สรุปประเด็น  
ว่า ที่ประชุมเห็นพ้องที่จะกำหนดธีมใหญ่ซึ่งจะใช้ต่อเนื่องกัน ๔-๕ ปี คือ  
“**สานพลังปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมสุขภาพะ**” และกำหนดธีมย่อย  
สำหรับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ “**สร้าง  
สมดุลระบบสุขภาพ**”



ที่สุดแล้ว ที่ประชุมเห็นชอบมติหลักของงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ คือ “สถานพลังปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมสุขภาวะ : สร้างสมดุลระบบสุขภาพ” เพื่อเสนอให้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑-๑๒ (คจ.สช.) พิจารณาในการประชุมต่อไป

ในส่วนประเด็นนโยบายสาธารณะฯ ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เบื้องต้นคณะกรรมการวิชาการได้ถกกันรองความพร้อมของประเด็นเชิงรุกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเบื้องต้น และเห็นชอบให้นำเสนอร่างระเบียบวาระ “Health Literacy และ Public space”

เข้าสู่การพิจารณาของ คจ.สช. เพื่อประกาศเป็นระเบียบวาระต่อไป ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะจากภาคีเครือข่ายกว่า ๖๐ ประเด็น พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายผู้เสนอประเด็น ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นนโยบายสาธารณะฯ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ ช่องทางต่างๆ ต่อไป



## คณะกรรมการ ‘เครือข่าย’ เปิดวงนัดแรก ระดมไอเดียหวังถึงการมีส่วนร่วม ‘MK-MP’

เปิดวงถกคณะกรรมการพัฒนาการเสริมศักยภาพและจัดกลุ่มเครือข่ายนัดแรก เน้นการพูดคุยทำความเข้าใจ-เรียนรู้บทบาทหน้าที่ร่วมกัน เนื่องด้วยมีกรรมการหน้าใหม่มาพร้อมด้วย ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันที่จะดึงความร่วมมือ “MK-MP” เพิ่มขึ้น ไฟเขียวตั้งทีมงานชุดเล็กเพื่อทบทวนกลุ่มเครือข่าย และหาแนวทางดำเนินงาน

การพบปะกันครั้งแรกของ คณะกรรมการพัฒนาการเสริมศักยภาพและจัดกลุ่มเครือข่าย ในช่วงเช้าของวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ภายใต้อาคารศาลาสุขภาพ โดยคณะกรรมการฯ ทั้งผู้ที่คุ้นชินกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) อยู่แล้ว และผู้ที่เข้ามาร่วมงานใหม่ ได้เดินทางมาร่วมประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ กันอย่างพร้อมเพรียง

ที่ประชุม ณ ห้องสุขชน ๑ เนืองแน่นไปด้วยคณะกรรมการฯ จาก ๓ ภาคส่วน อันได้แก่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ชุมชน และเอกชน และภาควิชาการ วิชาชีพ โดย นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ เปิดประชุมด้วยการกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งฉายภาพบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการฯ รวมทั้งอธิบายถึงโครงการสร้างการทำงานให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ทำความเข้าใจร่วมกัน

“คณะกรรมการฯ ชุดนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะร่วมกันกำหนดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่าย และทบทวนการจัดกลุ่มเครือข่าย สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” นพ.ประสิทธิ์ชัย ระบุ

ด้วยเป็นการประชุมครั้งแรกและมีคณะกรรมการฯ รายใหม่เข้าร่วมที่

ประชุมจึงค่อยๆ เรียนรู้และทำความเข้าใจร่วมกันอย่างไม่เร่งรีบ เริ่มตั้งแต่ที่มาที่ไปของการจัดกลุ่มเครือข่าย คำนิยามของ MK MP MS MA และ MI การสรุปบทเรียนจากสมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๑๐ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเครือข่าย โดยระหว่างการประชุมก็จะมีคำถามจากคณะกรรมการฯ รายใหม่ อาทิ ใครมีอำนาจในการเลือกกลุ่มเครือข่าย ปัญหาเก้าอี้ว่างในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นอย่างไร อะไรคือ 4PW ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดก็ได้รับคำอธิบายจนคลี่คลายข้อสงสัย

“บทสรุปที่ผ่านมามี MA เข้าร่วมค่อนข้างดี แล้วเราจะทำอย่างไรให้กลุ่มอื่นๆ มาเข้าร่วมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำด้วย คำถามคือกลุ่มอื่นๆ เขาอยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกจริงๆ หรือไม่ หรือเราไปดึงเขามาเอง หรือมีกลุ่มที่อยากจะเข้าร่วมด้วยแต่กลับไม่มีโอกาส ซึ่งขณะนี้เราผ่านมา ๑ ทศวรรษแล้ว ผมคิดว่าเราอาจจะมาทบทวนเรื่องนี้กันใหม่ได้” นพ.ประสิทธิ์ชัย กล่าวต่อที่ประชุม ก่อนจะตั้งโจทย์ว่าจะทำอย่างไรที่จะดึงกลุ่มเครือข่าย MK และ MP ให้มาเข้าร่วมอย่างครอบคลุมมากขึ้น

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเข้มข้นและหลากหลาย อาทิ ต้องวิเคราะห์ทบทวนการจัดกลุ่มเครือข่ายใหม่ ต้องทำให้ MK และ MP รับรู้ถึงกระบวนการฯ เห็นความสำคัญ และให้เข้ามาร่วมมากขึ้น ที่สุดแล้วที่ประชุมเห็นพ้องที่จะตั้งทีมงานชุดย่อยขึ้น เพื่อทบทวนการจัดกลุ่มเครือข่ายใหม่ โดยในเบื้องต้นเน้นที่กลุ่ม MK และ MP ก่อน จากนั้นจึงค่อยมากำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ต่อไป